
 

   

 

 

 

 

 

 

สื่อ ประเด็นข่าว 

 กญัชาทางการแพทย ์

มตชิน ไทยรัฐ เดลินวิส ์

กรงุเทพธรุกจิ 

มตชินออนไลน ์

ผู้จัดการออนไลน ์

ไทยรัฐออนไลน ์

ส านักข่าวอศิรา 

เวบ็ไซตป์ระชาไท 

  -เสนอข่าว มูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนา ศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา  คณะเภสัชศาสตร์ 

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย (กพย.) และมูลนิธศิูนย์คุ้มครองสทิธด้ิานเอดส์ จัดแถลงข่าว “ร่าง พ.ร.บ.พืชยา กญัชา 

กระท่อม ฉบบัประชาชน” ที่ห้องประชุม Dipak C. Jain อาคารศศนิเวศ จุฬาฯ 

    นายไพศาล ลิ้มสถติย์ กรรมการบริหารศูนย์กฎหมายสขุภาพและจริยศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ 

กล่าวว่า แม้พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษฯ ฉบับล่าสดุจะเปิดโอกาสให้น ากญัชาและพืชกระท่อมมาใช้ประโยชน์ทาง

การแพทย์ แต่ยังมีข้อจ ากดัที่เป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 5 แพทย์แผนไทย หมอพ้ืนบ้าน และกลุ่มผู้ ป่วย ไม่

สามารถน ามาใช้เป็นพืชยาได้อย่างเตม็ที่ จึงควรมกีฎหมายที่ก  าหนดมาตรการดูแลพืชยาเหล่านี้  โดยไม่ถือเป็นยา

เสพติดให้โทษหรือวัตถุออกฤทธิ์ตามกฎหมาย แต่ยังมีมาตรการควบคุมที่สอดคล้องกับกฎหมายยาเสพติด

ระหว่างประเทศ 

    ผศ.ภญ.ดร.นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี ผู้จัดการ กพย. กล่าวว่า ร่างพ.ร.บ.ฉบับนี้ เสนอให้จัดตั้งสถาบั นพืชยา 

กัญชา กระท่อมแห่งชาติ ให้เป็นหน่วยงานของรัฐที่มีฐานะเป็นนิติบุคคลในก ากับของนายกรัฐมนตรี 

ประกอบด้วยกรรมการโดยต าแหน่ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการจากองค์กรภาคประชาสงัคม ในสดัส่วนที่

ใกล้เคียงกัน มีอ านาจหน้าที่จัดท านโยบายส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาศึกษาวิจัยเกี่ยวกับพืชยา ผลกระทบที่

เกี่ยวข้องในด้านต่างๆ ตลอดจนส่งเสริมการพัฒนาภมูปัิญญาการแพทย์แผนไทย 

    ผศ.ภญ.ดร.สนุทรี ท. ชัยสมัฤทธิ์โชค คณะเภสชัศาสตร์ จุฬาฯ กล่าวว่า ควรมีการก าหนดบทบัญญัติการออก

ใบอนุญาตเพ่ือประกอบกจิการผลิตภัณฑก์ญัชา และกระท่อม หรือพืชยาอื่น โดยควบคุมดูแลท านองเดียวกนักบั

ยา ซึ่งต้องสั่งใช้โดยแพทย์แผนปัจจุบันหรือแพทย์แผนไทย และจ่ายยาโดยเภสชักรเท่านั้น อกีหนึ่งสาระส าคัญ

ของร่างกฎหมายฉบับนี้ คือ เสนอให้เลขาธิการ อย. มอบอ านาจให้สถาบันพืชยา กัญชา กระท่อมแห่งชาต ิ

จัดระบบพืชยาทุกประเภท เพ่ือสร้างความสมดุลในการเข้าถงึและใช้ประโยชน์จากพืชยา 

    น.ส.สภุัทรา นาคะผิว ผอ.มูลนิธศิูนย์คุ้มครองสทิธด้ิานเอดส ์กล่าวว่า ภาคประชาสงัคมสนับสนุนร่างพ.ร.บ.

ฉบับนี้  เพราะจะท าให้ประชาชนเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากพืชยา กัญชา กระท่อม ได้มากขึ้น เพ่ิมการพ่ึงพา

ตนเอง ลดค่าใช้จ่ายด้านสขุภาพ หลังจากนี้ ได้เตรียมเผยแพร่ร่างพ.ร.บ. พืชยา กญัชา กระท่อม ฉบับประชาชน 

และรณรงคใ์ห้ประชาชนร่วมลงชื่อสนับสนุนร่างฯ ให้ครบ 10,000 รายชื่อ เพ่ือเสนอรัฐสภาพิจารณาประกาศใช้

เป็นกฎหมาย       

     ด้าน นายศุภชัย ใจสมุทร ส.ส.พรรคภมูใิจไทย คาดว่าจะมกีารยื่นเสนอแก้กฎหมายเรื่องนี้ ในการเปิดประชุม

สภาฯ สมยัหน้า  

เวบ็ไซตโ์พสตทู์เดย์ 

มตชินออนไลน ์

  -เสนอข่าว นายสาธติ ปิตเุตชะ รมช.สธ. เป็นประธานเปิดคลินิกกญัชาทางการแพทย์ ที่อาคาร Excellence ชั้น 

2 รพ.สรุาษฎร์ธานี เพ่ือบริการผู้ป่วยที่ต้องใช้สารสกดัจากกญัชาในรักษาโรค 

    นพ.กติตศิักดิ์ อกัษรวงศ์ ผอ.รพ.สรุาษฎร์ธานี กล่าวว่า ได้เตรียมความพร้อมทั้งด้านบุคลากรและสถานที่ ซึ่ง

ขณะนี้มีผู้ป่วยจ านวนหนึ่งที่จ าเป็นต้องได้รับการให้ค าปรึกษาและบ าบัดรักษาด้วยกญัชาทางการแพทย์ จึงเป็น

ช่องทางให้ผู้ป่วยได้เข้าถงึบริการบ าบดัด้วยกญัชาอย่างถูกต้องและเป็นทางเลือกให้ผู้ป่วยต่อไป 

เวบ็ไซตแ์นวหน้า 

ผู้จัดการออนไลน ์

เวบ็ไซตข่์าวสด 

เวบ็ไซตค์มชัดลึก 

 -เสนอข่าว ในงานมหกรรมภมูิปัญญาอาเซียน จัดโดยรพ.เจ้าพระยาอภัยภเูบศร ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.

ศึกษาธกิาร บรรยายว่า ได้เสนอให้มกีารผลิตหลักสตูร “กญัชาพาเรียนวิทยาศาสตร์” เพ่ือให้เกดิการเรียนรู้อย่าง

ถูกต้องตามหลักวิชาการ ได้รู้ ถึงประโยชน์และโทษของกัญชาทุกมิติ ตามความเหมาะสมของช่วงอายุและ

การศึกษาที่เกี่ยวข้อง เบื้องต้นจะตั้งคณะท างานเพ่ือผลิตหลักสตูรและบรรจุในการเรียนการสอนของกศน. เป็น

การศึกษาในภาคปฏบิัติ เรียนรู้จากพ้ืนที่จริง 4 เดือน โดยมีรพ.เจ้าพระยาอภัยภเูบศรเป็นพ่ีเล้ียง และควบคุม

7 มีนาคม 2560 
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สื่อ ประเด็นข่าว 

คุณภาพของผู้เรียนตลอดหลักสตูร จากนั้นคัดเลือกผู้เรียนที่มีความพร้อมเพ่ือสอบเข้ามหาวิทยาลัย นอกจากนี้  

ยังมีแผนขยายผลไปสู่อสม. ให้มีความรู้  ความเข้าใจ และอบรมหลักสูตรระยะสั้น เพ่ือ เป็นเส้นทางสายอาชีพ 

ยกระดบัอสม.ไปสู่นวัตกรรมในพ้ืนที่ EEC ต่อไปในอนาคต 

เวบ็ไซตเ์ดลินวิส ์

เวบ็ไซตส์ยามรัฐ 

   -เสนอข่าว น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช.เกษตรฯ กล่าวว่า พรรคภมูใิจไทยจะเร่งผลักดนัให้กญัชาและกญัชง

ได้รับการส่งเสริมปลูกเป็นสมุนไพรทางการแพทย์ โดยให้กรมวิชาการเกษตรดูเมลด็พันธุก์ญัชาที่เหมาะกบัการ

ปลูกเพ่ือการแพทย์ของไทย 

     นายชาดา ไทยเศรษฐ์ ส.ส.อุทัยธานี กล่าวว่า จะสนับสนุนให้เมลด็พันธุ์กัญชาเป็นเมลด็พันธุ์ควบคุม ตาม

พ.ร.บ.พันธุ์พืช พ.ศ. 2518 ที่จะควบคุมการอนุญาตการใช้ การผลิตต้นกล้ากญัชา กันชงเพ่ือแจกจ่าย โดยใช้

สหกรณก์ารเกษตรเป็นกลุ่มผู้ผลิต เพ่ือป้อนอตุสาหกรรมทางการแพทย์   

เวบ็ไซตส์ยามรัฐ    -เสนอข่าว ผศ.ดร.ภญ.สรุางค์ ลีละวัฒน์ ผอ.สถาบันวิจัยกญัชาเพ่ือการแพทย์ วิทยาลัยเภสชัศาสตร์ ม.รังสติ 

ผู้วิจัยการศึกษาฤทธิ์ต้านมะเรง็ของสารจากกญัชาในสตัว์ทดลอง เปิดเผยว่า สารบริสทุธิ์ที่แยกได้จากกญัชา คือ 

THC และ CBN มีฤทธิ์ลดการเพ่ิมจ านวนเซลล์มะเรง็ปอดของมนุษย์ในหลอดทดลองได้ดี จึงได้ศึกษาผลของ 

THC และ CBN จากกญัชาต่อเซลล์มะเรง็ปอดของมนุษย์ในหนูทดลอง พบหนูทดลองที่ได้รับสาร THC และ 

CBN มขีนาดของก้อนมะเรง็เลก็กว่าหนูกลุ่มที่ไม่ได้รับสาร จึงสรุปว่าสาร THC และ CBN จากกญัชามีฤทธิ์ต้าน

มะเรง็ปอดของมนุษย์ได้ทั้งในหลอดทดลองและสตัว์ทดลอง 

มตชินออนไลน ์   -เสนอข่าว กรมอนามัย จัดท าภาพดอกไม้ “สวัสดีวันเสาร์” เพ่ือให้ความรู้ประชาชนด้านการใช้กัญชาทาง

การแพทย ์

 สารเคมีก าจดัศตัรูพชื 

มตชินออนไลน ์

ผู้จัดการออนไลน ์

เวบ็ไซตส์ยามรัฐ 

ส านักข่าวอศิรา 

   -เสนอข่าว นายปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ โพสต์ข้อความผ่านเฟซ ให้ช่วยกันให้ก าลังใจและสนับสนุน ศ.นพ.

ธรีวัฒน์ เหมะจุฑา เนื่องจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้มีหนังสอืลับที่ 4636/2562 ลงวันที่ 10 ก.ค. 2562 

แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเทจ็จริง กรณีมผีู้ ร้องเรียนการออกสื่อรณรงค์เพ่ือยกเลิกสารพิษการเกษตรของ 

ศ.นพ.ธีระวัฒน์ ว่ามีพฤติกรรมน าข้อมูลอันเป็นเทจ็เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ และมีการกระท าผิดจริยธรรม 

กระท าผดิวินัย ศูนย์กฎหมายและนิตกิาร ส านักงานจุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัยจึงมหีนังสอืให้ศ.นพ.ธรีะวัฒน์ มาให้

ข้อเทจ็จริงในวันที่ 29 ส.ค. 2562 เวลา 13.30 น.     

เวบ็ไซตส์ยามรัฐ   -เสนอข่าว ในงานเสวนาสรุปผลโครงการขยายผลการสร้างเสริมสขุภาวะและชุมชนคนต้นน า้ จ.เชียงราย  ของ 

สสส. ผู้ ร่วมเสวนาต่างเหน็ด้วยกบัการเร่งผลักดนัให้ทุกชุมชนบนดอยแม่สลองผลิตอาหารปลอดสารพิษเพ่ือป้อน

โรงเรียนให้เพียงพอ 

   นางไพลิน สาระมนต์ สกุลนิธเิมธา เภสชักรช านาญการ รพ.เวียงแก่น จ.เชียงราย กล่าวถึงผลการตรวจเลือด

นักเรียนโรงเรียนปอวิทยา อ.เวียงแก่น ชั้น ป.4 ถงึ ม.3 จ านวน 211 คน พบว่า 97% ปนเป้ือนสารอนัตรายจาก

ยาปราบศัตรูพืชในเกณฑ์ไม่ปลอดภัย และเสี่ยงภาวะมะเรง็ในอนาคต อีก 27 คน พบสารปนเป้ือนแต่อยู่ใน

เกณฑป์ลอดภัย ที่เหลือ 6 คน ปลอดสารปนเป้ือน ส่วนครูทั้งหมด 22 คน มีเกณฑเ์สี่ยง 13 คน ไม่ปลอดภัย 1 

คน สาเหตุน่าจะเกิดจากการรับประทานพืชผักปนเป้ือนสารพิษจากการใช้ยาปราบศัตรู พืชและยาฆ่าแมลงใน

ปริมาณมาก ได้รายงานข้อมูลให้นายอ าเภอเวียงแก่นทราบพ่ือหาแนวทางแก้ไข และจะรณรงค์ร่วมกบัโครงการ

เดก็ดอยกนิดต่ีอไป เพ่ือให้นักเรียนเข้าถงึโภชนาการที่ด ี

    นายเอกราช ลือชา ผอ.โรงเรียนปอวิทยา กล่าวว่า โรงเรียนพยายามปลูกผักเอง หาแหล่งปลูกผักปลอด

สารพิษมารองรับโครงการอาหารกลางวันเดก็ แต่ได้ไม่เพียงพอ จึงเริ่มก่อตั้งกลุ่มไลน์  เชื่อมโยงเภสัชกร ผอ.

โรงเรียน เกษตรกร และอสม.ในต าบล เพ่ือแสวงหาแหล่งผลิตพืชผกัปลอดสารพิษป้อนทุกโรงเรียนในพ้ืนที่  

 

MTHAI 

นโยบายรบัยาใกลบ้า้น 

  -เสนอบทความ หลังจาก สธ.และ สปสช. เตรียมให้ผู้ป่วยสามารถรับยาจากร้านยาคุณภาพได้ เพ่ืออ านวยความ

สะดวกให้กบัผู้ ป่วย และช่วยลดปัญหาความแออดัในรพ. โดยจะน าร่องรพ. 50 แห่ง และร้านยาคุณภาพ 500 

แห่ง คาดจะเริ่ม 1 ต.ค.นี้  โดยจ ากดัเฉพาะ 4 โรคเรื้อรัง ได้แก่ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสงู โรคหอบหืด 

จิตเวช การด าเนินการมี 3 ทางเลือก 1.รพ.เป็นผู้จัดยาส่งไปที่ร้านยาคุณภาพเพ่ือจ่ายยาให้กบัผู้ป่วย ซึ่งเป็น

ระบบเดียวกบัที่รพ.ศิริราชใช้ 2.น ายาไปส ารองไว้ที่ร้านยาคุณภาพ และให้เภสัชกรร้านยาเป็นผู้จัดยาตามใบสั่ง

แพทย ์3.ร้านยาคุณภาพเป็นผู้จัดซื้อยาและส ารองยาจ่ายยาให้กับผู้ ป่วย โดยรพ.ตามจ่ายค่ายาให้ร้านยาคุณภาพ 
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กรณจี าเป็นต้องเปล่ียนยา ต้องเป็นการสั่งเปล่ียนจากแพทยห์รือรพ.เท่านั้น  

 เรียกรอ้งสิทธิลูกจา้งประจ า  

เชียงใหม่นวิส ์   -เสนอข่าว ตวัแทนกลุ่มข้าราชการที่เป็นลูกจ้างประจ า รพ.แพร่ ประมาณ 30 คน น าโดยนางสทุธณิี นาควิจิตร 

อายุ 56 ปี พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ท าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ รพ.แพร่ ย่ืนขอความเป็นธรรมให้กับ

ลูกจ้างประจ ารพ.แพร่ และส่วนราชการต่างๆ ทั่วประเทศ ซึ่งมีเกอืบ 2 แสนคน กบันางศิริวรรณ ปราศจากศัตร ู

รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ และส.ส.แพร่ ระบุว่า ต้องการให้รัฐบาลช่วยเหลือในการด ารงชีวิตของ

ลูกจ้างประจ ารพ.แพร่ ลูกจ้างประจ าของสธ. และลูกจ้างส่วนราชการทุกแห่งที่ได้รับผลกระทบในการด ารงชีพหลัง

เกษียณอายุราชการ เนื่องจากหมดสทิธใินการรับสวัสดกิารรักษาพยาบาล โดยนางศิริวรรณจะน าเรื่องไปประสาน

กบัหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือหาทางช่วยเหลือต่อไป  

 รมว.สธ.ข้ึนรถไฟฟ้า 

มติชนออนไลน์ ผู้จัดการออนไลน์ 

บ้านเมืองออนไลน์ เวบ็ไซต์โพสต์ทู

เดย ์ไอเอน็เอน็ Mthai sanook 

  -เสนอข่าว นายอนุทนิ ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. โพสตภ์าพในเฟซบุก๊ส่วนตวั พร้อมข้อความ

ระบุว่า รถติดจนต้องเปล่ียนมาใช้รถไฟฟ้าไปท างาน สะดวกกว่า เร็วกว่า โดยมีคนกดไลค์ แชร์ และแสดง

ความเหน็เป็นจ านวนมาก ส่วนใหญ่ชื่นชมการใช้ชีวิตที่เรียบง่าย  

 ประชมุแพทยจี์นนานาชาติ 

ไทยรัฐ ผู้จัดการออนไลน ์

เวบ็ไซตฐ์านเศรษฐกจิthaigov 

   -เสนอข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. กล่าวภายหลังเปิดประชุมแพทย์จีน

นานาชาตริะดบัภมูภิาคอาเซียน คร้ังที่ 12 และเปิดศูนย์ความร่วมมอืระหว่างประเทศของสมาพันธแ์พทย์แผนจีน

โลก ด้านการวิจัยแพทย์แผนจีนทางคลินิก ว่า สธ.ให้ความส าคัญกับการแพทย์ดั้งเดิมและการแพทย์ทางเลือก 

โดยมุ่งเน้นพัฒนาวิชาการและการให้บริการที่มคุีณภาพ มาตรฐาน และปลอดภัย เพ่ือเป็นทางเลือกแก่ประชาชน

ในการดูแลสุขภาพควบคู่กบัการแพทย์แผนปัจจุบัน การที่สมาพันธแ์พทย์แผนจีนโลกได้อนุมัติให้ประเทศไทย

จัดตั้ง “ศูนย์ความร่วมมอืระหว่างประเทศของสมาพันธแ์พทย์แผนจีนโลก ด้านการวิจัยแพทย์แผนจีนทางคลินิก” 

เพ่ือสร้างความเข้มแขง็วิชาชีพแพทย์แผนจีนในไทย ผลิตนักวิจัยทางคลินิกที่มีมาตรฐานสงู และเป็นเวทีความ

ร่วมมอืงานวิจัยด้านคลินิกระดบันานาชาต ิซึ่งจะช่วยพัฒนาส่งเสริมการแพทย์แผนจีนดั้งเดิมของภมูิภาคอาเซียน

ให้ก้าวหน้าต่อไป นอกจากนี้  แพทย์แผนจีนสนใจจะตั้งโรงงานผลิตผลิตภัณฑใ์นประเทศไทยที่เป็นสมุนไพรที่ได้

มาตรฐาน เพ่ือผลิตและจ าหน่ายในไทยและต่างประเทศ เป็นการสร้างรายได้ สร้างงานให้กบัคนไทย      

 เตรียมสรา้งรพ.สุราษฎรธ์านีสาขา 

ผู้จัดการออนไลน ์

กรงุเทพธรุกจิออนไลน์ 

  -เสนอข่าว ดร.สาธติ ปิตเุตชะ รมช.สธ. กล่าวภายหลังตรวจเย่ียมรพ.สรุาษฎร์ธานี ว่า สธ.มีนโยบายให้ รพศ./

รพท. จัดระบบบริหารจัดการ ระบบบริการ ด้วยเทคโนโลยี เพ่ือเพ่ิมความสะดวกให้ผู้ ป่วย ลดความแออดั ลดรอ

คอย และได้รับการรักษาใกล้บ้าน ซึ่ง รพ.สรุาษฎร์ธานี เชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจ อุบัติเหตุ มะเรง็ ทารกแรกเกิด 

และศูนย์ปลูกถ่ายอวัยวะ มีแผนลดความแออัด อาทิ พัฒนาเครือข่ายปฐมภูมิ คลินิกหมอครอบครัว รพ.สต. 

ศูนย์บริการสาธารณสขุเทศบาล  23 แห่ง เป็นด่านหน้าดูแลผู้ป่วยโรคเร้ือรังที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อนโดยแพทย์เวช

ศาสตร์ครอบครัว ท าให้สัดส่วนการรับบริการที่เครือข่ายปฐมภูมิใกล้บ้านสูงถึงร้อยละ 70 นอกจากนี้  ยังน า

เทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาระบบบริการ เช่น Telemedicine ระบบ Queq online เพ่ือให้ประชาชนได้รับบริการ

สะดวกรวดเรว็ รวมทั้งมีแนวคิด Intermediate Care เพ่ิมศักยภาพรพ.ชุมชนขนาดใหญ่ 4 ทิศ เพ่ิมความ

เชี่ยวชาญในสาขาที่มคีวามพร้อมและรับผู้ป่วยกลับ ให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลใกล้บ้าน เช่น รพ.กาญจนดิษฐ์ ผ่าตัด

ไส้ติ่ง รพ.ไชยาและรพ.ยุพราชเวียงสระ ผ่าตัดโรคกระดูก และสตูินรีเวช รพ.พุนพิน ดูแลผู้ ป่วยโรคหลอดเลือด

สมองหลังพ้นภาวะวิกฤต รพ.ท่าโรงช้างและรพ.ไชยา ดูแลการบาดเจบ็ทางสมองและทางด่วนโรคหลอดเลือด

สมอง เป็นต้น ขณะนี้ เตรียมสร้างรพ.สุราษฎร์ธานีสาขาแห่งใหม่ ในเนื้ อที่ 59 ไร่ อยู่ห่าง 8 กม. ซึ่งอยู่ใน

แผนพัฒนาระเบยีงเศรษฐกจิภาคใต้  

 พฒันาศกัยภาพ รพ.บา้นตาขุน 

กรมประชาสมัพันธ ์thaigov   -เสนอข่าว ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. เป็นประธานเปิดรพ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี พร้อมรับมอบ

รถพยาบาล 1 คัน เครื่องอลัตราซาวน์ 1 เครื่อง เครื่องป้ัมหัวใจ 1 เครื่อง และเงินบริจาค 1.5 ล้านบาท เพ่ือ

จัดซื้ อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ พร้อมมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ ให้การสนับสนุนรพ. นับเป็นตัวอย่างของการพัฒนา

ภายใต้แนวคดิ “ประชารัฐ” ได้รับการดูแลจากชุมชนที่เข้มแขง็ เป็นที่พ่ึงให้กบัชาวบ้านตาขุน เป็นสญัลักษณ์ของ

การร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคประชาชน เพ่ือพัฒนายกระดับจากรพช. 10 เตียง เป็น 30 เตียง รองรับ
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นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติปีละกว่า 7 แสนคน รวมทั้งดูแลประชาชนในพ้ืนที่และใกล้เคียงอกีกว่า 

20,000 คน          

 ยกระดบัมาตรฐานอาหารริมบาทวิถี 

กรงุเทพธรุกจิออนไลน์    -เสนอข่าว ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. พร้อมด้วย นพ.ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย ติดตามการ

ด าเนินงานและเย่ียมเสริมพลังการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานอาหารริมบาทวิถี ถนนตีเหลก็ (ตลาดศาลเจ้า) 

จ.สรุาษฎร์ธานี ซึ่งเป็น 1 ใน 12 จังหวัดที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นพ้ืนที่พัฒนาต้นแบบการจัดบริการอาหารริม

บาทวิถีที่ได้มาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร โดยที่ถนนตีเหลก็ เกิดจากความร่วมมือของชมรมผู้ประกอบการตลาด

ศาลเจ้า กบัเทศบาลนครสรุาษฏร์ธานี สสจ.สุราษฏร์ธานีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พัฒนาตามเกณฑ์มาตรฐาน

อาหารริมบาทวิถ ีโดยแผงลอยจ าหน่ายอาหารผ่านเกณฑ ์Clean Food Good Taste ผู้ประกอบการอาหารผ่านการ

อบรมตามหลักสตูรผู้สมัผสัอาหารและตดิบัตรประจ าตวัผู้สมัผสัอาหาร มกีารปกปิดอาหาร ปลอดภาชนะโฟม ลด

การใช้ถุงพลาสติก ตามกิจกรรม “ถือกุบ ห้ิวชั้น” ผู้ประกอบการอาหารมีจุดรับฝากขยะ 3 ภาษา เพ่ิมพ้ืนที่

จ าหน่ายผักและผลไม้ปลอดภัย มีการจ าหน่ายผลิตภัณฑชุ์มชน สินค้า OTOP ราคาสินค้าเป็นธรรม มีชมรม/

สมาคม/การรวมกลุ่มของผู้ประกอบการ และมกีารส่งเสริมวัฒนธรรม เช่น อาหารพ้ืนบ้าน การแต่งกายประจ าถิ่น 

และการแสดงทางวัฒนธรรม      

 รณรงคร์กัษาสิ่งแวดลอ้ม 

MTHAI   -เสนอข่าว นพ.ภัทรพล จึงสมเจตไพศาล ผู้ ช่วยอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า กรมฯ ให้

ความส าคัญกับการเป็นองค์กรสีเขียว(Green Office) และจัดกิจกรรมกระตุ้นจิตส านึกต่อส่วนรวม ตามสุข

บัญญัติข้อ 10 โดยส่งเสริมให้บุคลากรและประชาชนช่วยกนัลดภาวะโลกร้อน ลดภาระของสงัคม และลดแหล่ง

เพาะพันธุเ์ชื้ อโรค ด้วยการลดใช้กล่องโฟม ถุงหรือแก้วพลาสติก รณรงค์ให้ใช้ถุงผ้า  ปลุกจิตส านึกเรื่องการคัด

แยกและทิ้งขยะให้ถูกถงั นอกจากนี้  ยังให้ความส าคญักบัการประหยัดพลังงาน ใช้หลอด LED ภายในอาคาร ใช้

แผงโซล่าเซลล์เพ่ือผลิตกระแสไฟฟ้าใช้ในอาคารกองวิศวกรรมการแพทย์ รวมถงึจัดท าแบบก่อสร้างสถานบริการ

สขุภาพผู้สงูอายุตามแนวทางเกณฑอ์าคารเขยีว และล่าสดุได้ร่วมกบัม.เกษตรศาสตร์ พัฒนาต้นแบบอาคารสถาน

บริการสขุภาพสมรรถนะสงูที่เป็นมติรกบัสิ่งแวดล้อม 

 อาหาร"GMOs 

INN   -เสนอข่าว นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค ์เลขาธกิาร อย. เปิดเผยว่า ปัจจุบัน อย. มีมาตรการก ากบัดูแลอาหารที่ได้

จากเทคนิคการดัดแปรพันธุกรรม โดยก าหนดให้แสดงฉลากเพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับผู้บริโภค ตามประกาศ สธ. 

(ฉบับที่ 251) พ.ศ. 2545 ก าหนดให้ข้าวโพดและถั่วเหลืองดัดแปรพันธุกรรมและผลิตภัณฑ ์22 รายการ ที่มี

สารพันธกุรรมหรือโปรตนีที่เป็นผลจากการดดัแปรพันธกุรรม ตั้งแต่ร้อยละ 5 ขึ้นไปของแต่ละส่วนประกอบหลัก 

3 อนัดับแรก และมีปริมาณตั้งแต่ร้อยละ 5 ของน า้หนักผลิตภัณฑ์ ต้องแสดงฉลาก และห้ามแสดงข้อความที่มี

ความหมายว่าไม่มีส่วนผสมของอาหารดัดแปรพันธุกรรม โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่  11 พ.ค. 2546 โดยตั้งแต่

ปีงบประมาณ 2559 – 2561 ได้มกีารเฝ้าระวังผลิตภัณฑอ์าหารจีเอม็โอ ณ สถานที่จ าหน่ายใน กทม. ปีละ 300 

ตัวอย่าง พบผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามกฎหมาย 30 ตัวอย่าง นอกจากนี้  อย.ได้พิจารณาทบทวนกฎหมายเพ่ือ

จัดท า (ร่าง) ประกาศสธ. 2 ฉบับ เกี่ยวกบัอาหารที่ได้จากสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม ซึ่งก าหนดหลักเกณฑใ์ห้

สอดคล้องกบัมาตรฐานสากลและขยายขอบข่ายให้ครอบคลุมพืช สตัว์ และจุลินทรีย์ที่น ามาใช้เป็นอาหารหรือ

ผลิตอาหาร รวมทั้งก าหนดอาหารที่มีส่วนประกอบของ GMOs ต้องแสดงฉลากเพ่ือเป็นข้อมูลให้กับผู้บริโภค 

โดยอยู่ระหว่างการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการ  

 รพ.สงฆจ์ดัตั้งคลินิกเลิกสูบบุหร่ี 

ข่าวสด   -เสนอข่าว นพ.มานัส โพธาภรณ ์รองอธบิดกีรมการแพทย์ เปิดเผยว่า จากข้อมูลของรพ.สงฆ ์พบว่า ในจ านวน

พระสงฆส์ามเณรที่อาพาธ 59,000 รปู มปีระวัติสบูบุหร่ีประมาณ 18,000 รูป โดยโรคที่เกดิจากการสบูบุหร่ีซึ่ง

ท าให้มรณภาพ เช่น โรคมะเรง็ปอด ถุงลมปอดโป่งพอง วัณโรคปอด มะเรง็ตบั เป็นต้น 

    นพ.ช านิ จิตตรีประเสริฐ ผอ.รพ.สงฆ์ กล่าวว่า พ.ร.บ.คุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหร่ี พ.ศ.2535 ก าหนดให้

สถานที่ราชการทุกแห่งเป็นเขตปลอดบุหร่ี 100% รพ.สงฆ์จึงจัดตั้งโครงการคลินิกเลิกสูบบุหร่ีตั้งแต่ปี 2551 

โดยบูรณาการการรักษาจากสหสาขาวิชาชีพ รวมถงึด าเนินการในเชิงรกุ เช่น ออกหน่วยให้ความรู้ พิษภัยของบุหร่ี

ที่วัด โรงเรียนพระปริยัตธิรรม และรับสมคัรพระสงฆส์ามเณรเข้าร่วมโครงการอย่างต่อเนื่อง โดย 2-3 ปีที่ผ่านมา



                                                             สรุปข่าววันที่  25 สงิหาคม 2562 5 
สื่อ ประเด็นข่าว 

มีพระภิกษุสามเณรที่เข้าร่วมโครงการประมาณร้อยละ 10 สามารถเลิกสบูบุหร่ีได้ ทั้งนี้ เป้าหมายของโครงการฯ 

คอืต้องไม่มพีระสงฆส์ามเณรสบูบุหร่ี และรพ.สงฆเ์ป็นเขตปลอดบุหร่ี 100% 

 ผลกระทบด้านจิตใจจากภัยแล้ง 

เวบ็ไซตแ์นวหน้า   -เสนอข่าว นพ.กติต์กวี โพธิ์โน ผอ.รพ.จิตเวชนครราชสมีาราชนครินทร์ แนะน าประชาชนที่ได้รับผลกระทบ

จากปัญหาภัยแล้ง รับมือกบัความเครียดที่เกดิขึ้นโดยปรับใจยอมรับสถานการณ์ และใช้หลัก 3 ส. คือสอดส่อง

มองหา ใส่ใจรับฟัง และส่งมอบความช่วยเหลือ จะช่วยบรรเทาความทุกข์ร้อนในขั้นต้นได้ หากยังไม่ดีขึ้น เช่น 

นอนไม่หลับ วิตกกังวล ให้แจ้ง อสม. หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขใกล้บ้าน หรือโทรปรึกษาสายด่วนสุขภาพจิต 

1323 ฟรีตลอด 24 ชั่วโมง ส่วนผู้ที่มโีรคประจ าตวั ขอให้กนิยาและปฏบิตัติามค าแนะน าของแพทย์อย่างต่อเนื่อง     

 มอบเงินโครงการกา้วฯ  

เดลินวิส ์ 

มตชิน(ภาพข่าว) 

   -เสนอข่าว นพ.ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผอ.รพ.ขอนแก่น เปิดเผยว่า ตนู บอดี้สแลม และทมีงานก้าวคนละก้าว 

ในโครงการ "ก้าวต่อไปด้วยพลังเลก็ ๆ" ได้มอบเงินบริจาค 101,225,620.42 บาท ให้กบั 8 รพ. ได้แก่ รพ.

ขอนแก่น สาขาสอง 10,016,478.08 บาท รพ.พล จ.ขอนแก่น 11,307,934.97 บาท รพ.กุมภวาปี จ.อดุรธานี 

17,396,231.70 บาท รพ.หนองหาน จ.อุดรธานี 15,120,807.67 บาท รพ.สระใคร จ.หนองคาย 

8,171,539.68 บาท รพ.สงัคม จ.หนองคาย 8,786,519.15 บาท รพ.นาวัง จ.หนองบวัล าภ ู 8,171,539.68 

บาท และ รพ.บึงกาฬ จ.บึงกาฬ 22,254,569.50 บาท ที่สวนสาธารณะบึงทุ่งสร้าง เขตเทศบาลนครขอนแก่น 

เมื่อวนัที่ 23 ส.ค. ที่ผ่านมา   

    ส าหรับกจิกรรม ก้าวคนละก้าว-ก้าวต่อไปด้วยพลังเลก็ ๆ ภาคใต้ จะจัดวันที่ 24-27 ต.ค. นี้  เป็นกจิกรรม

วิ่งผลัดระยะทางกว่า 300 กม. โดยเหล่าดารา นักร้อง นักกฬีา และนักวิ่งผู้สร้างแรงบนัดาลใจ ผู้สนใจสมคัรวิ่งได้

ที่ www.kaokonlakao.com รายได้ทั้งหมดเพ่ือจัดซื้ออปุกรณท์างการแพทย์ให้กบั 7 รพ.ภาคใต้ ได้แก่ รพร.สาย

บุรี จ.ปัตตานี รพ.ตรัง รพ.กระบี่ รพ.ตะกั่วป่า จ.พังงา รพ.พังงา รพ.มหาราช นครศรีธรรมราช และรพ.วชิระ

ภเูกต็  

 ศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่เด็กป่วย รพ.พทัลงุ 

ไทยรัฐ   -เสนอข่าว นพ.นิรันดร์ จันทร์ตระกูล ผอ.รพ.พัทลุง เปิดเผยว่า ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเดก็ป่วยตาม

แนวพระราชด าริ สมเดจ็พระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี รพ.พัทลุง 

ได้เปิดด าเนินการมาตั้งแต่ปี 2555 เดิมเรียกศูนย์การเรียนส าหรับเดก็เจบ็ป่วยเรื้ อรังใน รพ.พัทลุง และได้รับ

พระมหากรณุาธคิุณจัดให้เข้าร่วมโครงการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเดก็ป่วยในรพ.พัทลุง เพ่ือขยายโอกาส

ทางการศึกษา และฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางร่างกายจิตใจ การเรียนรู้  การพัฒนาการด้านต่างๆ ให้เดก็เจบ็ป่วยเรื้ อรัง 

โดยมคีรจูากศูนย์การศึกษาพิเศษ จ.พัทลุง มาสอนประจ าในศูนย์ฯ และจัดกจิกรรมให้เดก็ที่เจบ็ป่วย ในปี 2561 

ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก สป. 360,000 บาท และปีงบประมาณ 2562 ได้รับการสนับสนุนอีก 

180,000 บาท  

 


